

ข้อตกลงใน Amazon.com Associates Program (แก้ไขล่าสุด 1 สิงหาคม 2553) (Associates Program Operating Agreement, 2010)

ข้อตกลงในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน Amazon.com Associates (“ข้อตกลงในการดำเนินงาน”) คำจำกัดความและเงื่อนไขที่มีรัฐบาลดูแลและกำกับควบคุมการเข้าร่วมการดำเนินงานเป็นพันธมิตรของเราตามข้อตกลงนี้ของคุณกับอเมซอนคำว่า “พวกเรา (We),” “เรา (Us)” หรือ “ของเรา (Our)” หมายถึง บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบของการนำเข้า – ส่งออกของอเมซอนในสหรัฐอเมริกาหรือ LLC (ประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆ ทั้งหลายที่ขายสินค้าปลีกของอเมซอน) อย่างในกรณีนี้ก็อาจเป็น “คุณ (You)” หรือ “ของคุณ (Your)” หมายถึงผู้สมัคร “ไซต์ (Site)” หมายถึงเว็บไซต์ “เว็บไซต์ของอเมซอน (Amazon Site)” หมายถึงทั้งเว็บไซต์amazon.com หรือ endless.com แล้วแต่จะใช้ “เว็บไซต์ของคุณ (Your site)” หมายถึงเว็บไซต์ใดๆ โปรแกรมประยุกต์ใดๆ ที่คุณเชื่อมหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อเมซอน

การใส่เครื่องหมายลงในช่องที่ระบุว่าคุณยอมรับคำจำกัดความตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการดำเนินงานตามข้อตกลงนี้หรือโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้โดยการติดตามการโพสต์สิ่งที่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง การทบทวนข้อตกลงและเอกสารของเราอย่างต่อเนื่องทางเว็บไซต์อเมซอนหมายถึงคุณ (A) ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อตกลง (B) และคุณจะได้รับแจ้งว่าคุณได้รับการยอมรับว่าได้รับการประเมินและความพอใจในการเข้าร่วมในเป็นตัวแทนการขายนี้และไม่ได้อาศัยพรรคพวกการรับรองหรือเอกสารหรือเส้นสายใดๆ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมตามข้อตกลงนี้และด้วยเหตุนี้จะแสดงและ (C) จะรับรองว่าคุณสามารถร่วมสัญญาและดำเนินงานตามข้อตกลงนี้ได้ตามกฎหมาย (เช่น คุณก็จะไม่ใช่ฝ่ายข้างน้อยหรือเป็นคนส่วนน้อยใน โปรแกรมนี้) และจะยังคงดำเนินงานต่างๆ ได้ตามข้อตกลงฉบับนี้รวมไปถึงเป็นไปตามข้อกำหนดการเข้าร่วมงานกับพันธมิตรของเรานอกจากนี้หากข้อตกลงนี้จะมีบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นตกลงเข้าร่วม โดยบุคคลที่ยอมรับข้อตกลงในนามของบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงว่าบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นก็จะได้รับรองและรับประกันว่าเขาหรือเธอมีอำนาจตามกฎหมายและผูกพันของบริษัท หรือนิติบุคคลตามข้อตกลง

1. รายละเอียดของโปรแกรม

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมคือยอมให้คุณ โฆษณาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของคุณ (กำหนดไว้ในมาตรา 2) และเพื่อให้ได้รับเงินรายได้สะสมจากการโฆษณาในการเข้าไปซื้อขาย (กำหนดไว้ในมาตรา 7) ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มผู้ใช้ของคุณ “ผลิตภัณฑ์” เป็นสินค้าใดๆ ก็ได้ที่ขายบนเว็บไซต์อเมซอน ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ประเภทดิจิทัล ส่วนสินค้าอื่นใดที่ (ก) สินค้าหรือบริการอื่นใดที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ Amazon เป็นโฆษณาบนเว็บไซต์เรา (ข) แผนบริการใดๆ ที่ไม่ถูกประกาศโดยเรา (ค) บัตร

ของขวัญใดๆ (Gift Card) ที่ไม่ได้แลกกับสินค้าของเรา เรียกว่า “ไม่รวมผลิตภัณฑ์”¹ หรือ (b) ที่จำหน่ายโดยบริษัทที่มีชื่อระบุร้านค้าดังนี้คือ Godiva และ Liz Claiborne เรียกว่า “ไม่รวมผู้ค้า”¹ สินค้าอาจมีบริการบางอย่างถ้ามีรวมกันอย่างชัดเจนในตารางค่าโฆษณาของโปรแกรมนี้ “สินค้าประเภทดิจิทัล” หมายถึงสินค้าที่จะถูกนำมาขายภายใต้ชื่อของ “Kindle Books,” “Kindle Newspapers,” “Kindle Blogs,” “Kindle Newsfeeds,” “Kindle Magazines,” “Amazon MP3,” “Amazon Shorts,” “eDocs,” “Amazon Video On Demand,” และ “Amazon Software Downloads” เพื่อที่จะทำให้เกิดความสะดวกกับการโฆษณาสินค้าของคุณ เราอาจจะทำให้ข้อมูลหรือรูปภาพรวมถึงข้อความ รูปแบบลิงค์และบทความที่อธิบายบนเว็บและเครื่องมือในการลิงค์ข้อมูลของคุณหาได้ง่ายขึ้นข้อมูลในการเชื่อมกับโปรแกรม (เนื้อหาที่ต้องการสื่อถึง) เนื้อหานั้นจะไม่เจาะจงถึงเนื้อหาของคุณ คุณจะ ไม่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมที่แสดงอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของคุณหรือไม่เช่นนั้นก็จะใช้ข้อมูล รูปภาพ ข้อความหรือเนื้อหาอื่นใดที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการ สินค้าที่เสนอขึ้นมาโดยร้านค้าที่ไม่ใช่พันธมิตรของอเมซอนและสินค้าที่ถูกเสนออยู่บนเว็บไซต์ใดๆที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของอเมซอน

2. การลงทะเบียนเป็นสมาชิก

ในการเริ่มขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิก คุณต้องยอมรับและกรอกใบสมัครโปรแกรมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน คุณต้องแสดงและบอกถึงเว็บไซต์ของคุณในใบสมัคร เราจะประเมินใบสมัครของคุณและจะแจ้งให้คุณทราบว่าใบสมัครของคุณจะผ่านหรือไม่ผ่าน เราอาจจะปฏิเสธใบสมัครของคุณถ้าเราตัดสินใจว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เหมาะสมกับเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้

- (a) ส่งเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สื่อไปในเรื่องทางเพศหรือสิ่งลามกอนาจารอย่างชัดเจน
- (b) ส่งเสริมหรือสนับสนุนความรุนแรงที่มีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สื่อไปในทางรุนแรง
- (c) ส่งเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย เนื้อที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทหรือการกล่าวร้าย
- (d) ส่งเสริมหรือสนับสนุนเนื้อหาที่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือแบ่งแยกทางด้านเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและสัญชาติ ความพิการ การทำให้เกิดความเข้าใจไปในทางเกี่ยวกับเรื่องเพศหรืออายุ
- (e) ส่งเสริมหรือสนับสนุนหรือรองรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

¹ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Associates Program Excluded Products and Excluded Merchants

(f) ประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Amazon.com หรือพันธมิตรของอเมซอน หรือแปรเปลี่ยนออกไป หรือการสะกดเครื่องหมายการค้าของอเมซอนและพันธมิตรผิดไปจากชื่อหลัก ตัวอย่างเช่น <endlessboots.com> <amaozn.com> <amazonauctions.net> <kindlemagazines.mydomain.info> หรือ <kindlewirelessreader.co.uk> ซึ่งจะไม่เหมาะสม

(g) ประกอบไปด้วยเครื่องหมายการค้าใดๆ ของอเมซอนหรือพันธมิตรของอเมซอนในชื่อผู้ใช้งาน (username) ใดๆ หรือชื่อกลุ่ม (group name) ใดๆ ก็ตาม หรือเหมือนกับกลุ่มเว็บไซต์เครือข่ายของอเมซอนตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ใช้งาน (username) เช่น “Endless Shoes,” “Amazon Japan,” หรือ “Kindle For You” ซึ่งลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์เครือข่ายเช่นทวิตเตอร์(Twitter) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) จะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม หรือ

(h) นอกจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิบัตรทางปัญญา

แม้ว่าเราจะปฏิเสธใบสมัครของคุณ คุณก็สามารถสมัครเข้ามาใหม่ได้ทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเราจะยอมรับใบสมัครของคุณและถ้าในเวลาต่อมาเราพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เหมาะสมเราอาจจะตัดสิทธิหรือยกเลิกข้อตกลงนี้กับคุณได้

คุณจะมีใจได้ว่าข้อมูลในใบสมัครของคุณรวมถึงบัญชีผู้ใช้ Email Address และข้อมูลการติดต่อและเว็บไซต์ของคุณจะสมบูรณ์และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เราอาจจะส่งการแจ้งเตือนใดๆ (ถ้ามี) การอนุมัติ (ถ้ามี) และการติดต่อสื่อสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโปรแกรมนี้ไปยัง Email Address ของคุณ คุณอาจจะเห็นด้วยการแจ้งให้ทราบนี้ การอนุมัติและการติดต่อสื่อสารอื่นใดทั้งหมดที่ส่งไปยัง Email Address ของคุณ แม้ว่า Email Address ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจจะไม่เป็นปัจจุบันนัก

นอกเหนือจากนั้นไม่ว่าในขณะใดการลงทะเบียนโปรแกรมของคุณถ้าคุณเป็นผู้อาศัยในเมืองโคโลราโด นอร์ทแคโรไลนาหรือโรด ไอแลนด์ตามวันที่คุณเข้ามาเป็นผู้อาศัยในรัฐนั้นๆ คุณก็จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนั้นนอกจากนั้นคุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าคุณเป็นผู้อาศัยในรัฐโคโลราโด นอร์ท แคโรไลนา โรด ไอแลนด์ซึ่งคุณอาจจะกระทำได้โดยติดต่อผ่านทางฝ่ายดูแลลูกค้าของเรา

3. ลิงค์บนเว็บไซต์ของคุณ

หลังจากที่รับแจ้งแล้วว่าคุณผ่านให้เข้าร่วมโปรแกรมกับเรา คุณจะต้องแสดงเว็บไซต์พิเศษ (Special Links) บนเว็บไซต์ของคุณ “เว็บไซต์พิเศษนี้ (Special Links)” เป็นลิงค์ที่เชื่อมเข้ากับเว็บไซต์ของอเมซอนซึ่งคุณจะต้องวางไว้บนหน้าเว็บไซต์ของคุณตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการติดตาม” รูปแบบของลิงค์เราจะเป็นผู้จัดการให้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน

การลิงก์ข้อมูลของโปรแกรมนี้² Special Links นี้จะทำให้ติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้องแน่นอนซึ่งจะให้การรายงานและจะเป็นการสะสมเงินรายได้จากการโฆษณาได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

คุณอาจจะได้รับเงินรายได้จากการโฆษณานี้ตามที่ได้อธิบายไว้ในมาตรา 7 ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของอเมซอนที่เกิดขึ้นโดยตรงผ่านทาง Special Links นั้น เราจะไม่ต้องจ่ายเงินรายได้จากการโฆษณาให้คุณหากคุณไม่ใช่รูปแบบลิงก์ที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของคุณ ที่จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของอเมซอนตามที่ Special Links นี้จะประกอบไปด้วยขอบเขตซึ่งความผิดพลาดนี้อาจเป็นผลทำให้เงินรายได้สะสมจากการโฆษณาลดลงซึ่งจะจ่ายให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

4. ข้อกำหนดของโปรแกรม

ในการเข้าร่วมโปรแกรมคุณจะต้องยอมรับว่าคุณจะต้องทำตามข้อกำหนดของ Associates Program Participation Requirements ของอเมซอนในทุกหน้า ทำตามแผน นโยบาย คำชี้แนะและเอกสารอื่นๆ และเอกสารอ้างอิงอื่นใดตามข้อตกลงนี้ (ตามเอกสารประกอบการดำเนินงาน (Operational Documentation)) ทั้งหมด เอกสารการดำเนินงานนี้จะประกอบไปด้วยเงื่อนไขในการดำเนินงานตามข้อตกลง

คุณจะต้องส่งข้อมูลของคุณให้เราตรวจสอบเมื่อเราร้องขอ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อตกลงในการดำเนินงานหรือไม่ ถ้าเราตัดสินใจว่าคุณไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของเราหรือตามข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้อยู่ที่ว่า คุณจะตกลงทำงานตามข้อตกลงนี้หรือไม่ เราอาจจะ (นอกจากนั้น เราอาจจะแก้ไขสิทธิอื่นใดก็ตามของคุณซึ่งก็ขึ้นอยู่กับทางเรา) การระงับเงินรายได้จากการโฆษณาใดๆ ที่จะจ่ายให้คุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งเราอาจจะยกเลิกข้อตกลง หรือเงินรายได้จากการโฆษณาของคุณเลยทั้งสองอย่าง

นอกจากนั้น ตามที่คุณยินยอมและตกลงกับทางเรา

- 1) อาจจะมีการส่ง Email Address ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ โปรแกรมให้กับคุณเป็นครั้งคราว
- 2) จะมีการเฝ้าติดตามตรวจสอบ บันทึกการใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณที่เราได้รับจากการเข้า Special Links ที่คุณแสดงในหน้าเว็บของคุณ (เช่นถ้ามีลูกค้าของอเมซอนคลิก Special Links ของคุณก่อนจะซื้อสินค้าบนเว็บไซต์อเมซอน) ตามข้อตกลงนี้กับ Amazon.com และการเฝ้าติดตามตรวจสอบจะค่อยๆ ตรวจสอบไปและถ้าตรวจสอบพบว่าเว็บไซต์ของคุณไม่เป็นไปตามข้อตกลงกับข้อตกลงนี้

² Associates Program Linking Requirements

5. ความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของคุณ

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับเว็บไซต์ของคุณแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ การทำงานของเว็บไซต์และการซ่อมแซมรวมถึงเนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนี้นี้

- 1) การดำเนินการทางเทคนิครวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ
- 2) คุณดูแลให้ลิงค์การแสดงผล Special Links ของคุณไม่ให้ละเมิดเว็บไซต์ใดที่เป็นการตกลงกันระหว่างคุณและบุคคลที่สาม (โดยรวมถึงไม่จำกัดเฉพาะข้อจำกัดหรือข้อกำหนดของคุณกับบุคคลที่สามที่เข้าใช้เนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณในลักษณะที่ไม่ละเมิด ไม่ทำผิดหรือไม่เหมาะสมตามลิขสิทธิ์ของเราหรือของบุคคลและนิติบุคคลเหล่านั้น รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือการละเมิดลิขสิทธิ์)
- 3) การเปิดเผยเว็บไซต์ของคุณอย่างถูกต้องเพียงพอและไม่ว่าจะเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว หรืออย่างอื่น ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการใดก็ตามและเปิดเผยข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้เยี่ยมชมอย่างไร รวมไปถึง จะใช้ประโยชน์หรือขั่นแก้ไขไหน ซึ่งบุคคลที่สาม (รวมถึงเราและผู้โฆษณารายอื่น) อาจจะใช้เนื้อหาและโฆษณา หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากผู้เข้าชมและอาจวางหรือยอมรับคุกกี้ที่เบราว์เซอร์ผู้เข้าชม และ
- 4) การใช้งานใดๆ ที่คุณนำมาจากเนื้อหาและจดจำมาจากโฆษณา แม้จะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตามภายใต้ข้อตกลงนี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านี้หรือแม้แต่ลูกค้าของคุณ การเรียกร้องสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเหล่านี้และคุณก็ยินยอมที่จะต่อสู้คดีชดใช้ค่าเสียหายและทำงานอยู่กับเรา พันธมิตรของเราและผู้ได้รับใบอนุญาตและพนักงานของเราหรือแม้แต่ตัวแทนตามลำดับ การที่ไม่เกิดความเสียหายจากและการเรียกร้องสิทธิทุกอย่าง ความเสียหาย การสูญเสีย จำนวนเงินที่จะต้องรับผิดชอบ ต้นทุนและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนาย) ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณหรือ (a) เนื้อหาใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของคุณซึ่งรวมไปถึง การรวมเนื้อหากันกับการใช้หรือดำเนินการ การพัฒนาการออกแบบ การผลิตร่วมกับเว็บไซต์อื่นๆ (b) การใช้งาน การพัฒนา การออกแบบ การผลิต การขาย การสนับสนุนการโฆษณา หรือแม้แต่การตลาดของเว็บไซต์ของคุณหรือเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณและเนื้อหาอื่นๆ ที่ได้อธิบายไว้ในมาตรา 5 (c) การใช้เนื้อหาใดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดข้อตกลงนี้หรือแม้แต่ละเมิดกฎหมายก็ตาม (d) การละเมิดในเงื่อนไขข้อตกลงหรือแจ้งใดก็ตาม หรือ (e) ไม่ว่าคุณหรือพนักงานของคุณประมาทขาดความระมัดระวังประพฤติดิจิต โดยเจตนา

6. ขั้นตอนการสั่งซื้อ

เราจะดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งซื้อของลูกค้าที่ติดตาม Special Links ของคุณที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อเมซอน เราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของเราบนเว็บไซต์อเมซอนเพราะเว็บไซต์เหล่านั้นอาจจะได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราจะติดตามการซื้อขายที่เป็นไปตามคุณสมบัติ (ดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 7) สำหรับการรายงานและจุดมุ่งหมายของการสะสมเงินรายได้จากการโฆษณาอันจะมีรายงานสรุปให้คุณทราบตามการสั่งซื้อที่ถูกต้องตามข้อกำหนด

7. เงินรายได้จากการโฆษณา

เราจะจ่ายให้เงินรายได้จากการโฆษณาให้คุณตามการสั่งซื้อที่ถูกต้องตามข้อกำหนดในมาตรา 8 และตารางเงินตอบแทนตามข้อตกลงนี้โดยขึ้นอยู่กับดำเนินการต่อไปนี้คือต้องมี “การซื้อขายที่ถูกต้อง” ที่ปรากฏเมื่อ (a) ลูกค้าคลิกผ่าน Special Links บนเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์ของอเมซอน (b) ในช่วงที่ลูกค้ากระทำเพียงครั้งเดียวหรือไม่ก็เพิ่มการสั่งซื้อสินค้าลงในตะกร้ารถเข็นซื้อของของพวกเขาและสั่งซื้อสินค้าไม่น้อยกว่า 89 วันจากการเริ่มคลิกในครั้งแรกของลูกค้าผ่านทาง (ii) การซื้อขายสินค้าผ่านทางรูปแบบจัดการในการคลิกเพียงครั้งเดียวหรือ (iii) การสตรีมทางอินเทอร์เน็ตหรือการดาวน์โหลดสินค้าจากเว็บไซต์ของอเมซอนที่เป็นสินค้าประเภทดิจิทัล และ (c) สินค้าจะถูกส่งให้เห็นเป็นแบบสตรีมหรือการดาวน์โหลดโดยเมื่อลูกค้าได้ชำระเงินแล้ว

“กระบวนการ” จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูกค้าคลิกผ่านที่ Special Links บนเว็บไซต์ของคุณไปยังเว็บไซต์อเมซอนและจบขั้นตอนเมื่อเวลาผ่านไปจากนั้น 24 ชั่วโมงจากตั้งแต่ที่ลูกค้าเริ่มคลิกโดยสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าประเภทดิจิทัลหรือเมื่อลูกค้าติดตามไปยังเว็บไซต์อเมซอนซึ่งถูกจัดรูปแบบด้วย Associate’s tag ของสมาชิกซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ให้กับคุณ

การสั่งซื้อที่มีคุณสมบัติถูกต้องนั้นโดยที่เราจะไม่จ่ายเงินรายได้จากการโฆษณาถ้ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามนี้เกิดขึ้น

- 1) สินค้าใดๆ หลังจากเวลา การสั่งซื้อสิ้นสุดลงสินค้าที่ลูกค้าเพิ่มลงในตะกร้าซื้อของคือลูกค้าซื้อขายโดยผ่านคุณสมบัติที่ใช้เพียงคลิกเดียวจบ หรือเมื่อลูกค้าดาวน์โหลดหรือ สตรีม สินค้าแม้ว่าก่อนหน้านี้ลูกค้าจะตาม Special Links จากเว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์อเมซอน
- 2) การซื้อขายสินค้าใดๆ ที่ถูกติดตาม หรือรายงานว่าไม่ถูกต้องเพราะลิงค์อื่นใดจากเว็บไซต์ของคุณมายังเว็บไซต์อเมซอนไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม
- 3) สินค้าใดๆ ที่ถูกซื้อขายผ่านทาง Special Links โดยตัวคุณเองหรือในนามของคุณรวมไปถึงสินค้าที่คุณซื้อขายผ่านทาง Special Links เพื่อตัวคุณเอง เพื่อนญาติหรือหุ้นส่วน (เช่นการสั่งซื้อส่วนตัว การสั่งซื้อจากการใช้ของคุณเองและการสั่งซื้อที่กระทำโดยคุณในนามของบุคคลอื่นใดหรือนิติบุคคลคนใดๆ)

- 4) สินค้าใดๆ ที่ถูกซื้อขายเพื่อนำกลับมาขายใหม่หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ชนิดใดก็ตาม
- 5) สินค้าใดๆ ที่ถูกซื้อขายหลังจากข้อตกลงนี้ปิดลง
- 6) การสั่งซื้อสินค้าใดๆ ที่ถูกยกเลิกหรือถูกส่งกลับและ
- 7) สินค้าใดๆ ที่ถูกซื้อขายโดยลูกค้าที่อ้างถึงเว็บไซต์อเมซอนโดยผ่านวิธีใดๆ ดังต่อไปนี้
 - การซื้อหลังจากหมดช่วงเวลาที่กำหนด หรือ
 - ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังอเมซอนประกอบไปด้วย ลิงค์การเปลี่ยนเส้นทางซึ่งถูกสร้างหรือแสดงขึ้นมาบนเครื่องมือค้นหา (Search Engine) เพื่อตอบสนองกับการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปคำเฉพาะที่ใช้ในการค้นหา (เช่น คำว่าปลอดสารพิษ หรือตามธรรมชาติ (Naturalfree), โดยธรรมชาติ (Organic) หรือผลการค้นหาสำหรับเงินที่ยังไม่ได้จ่าย) ถ้าลิงค์เหล่านี้ไม่ปรากฏทางเว็บไซต์ของคุณหรือมีจะนั้น

“การโฆษณาที่คุณต้องซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์พิเศษ (Prohibited Paid Search Placement)” หมายถึงโฆษณาที่คุณได้ทำการซื้อผ่านการประมูลราคาโดยใช้คำค้นหา คำหลักที่ใช้ค้นหาหรือตัวระบุอื่นๆ (ซึ่งรวมถึง คำที่มีกรรมสิทธิ์) หรือคำที่ร่วมใช้ในการประมูล “คำที่มีกรรมสิทธิ์” หมายถึง คำค้น หรือคำที่ใช้ค้นหาหรือตัวระบุอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วยคำ “amazon,” “endless,” “Kindle,” or “Javari,” หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ อเมซอนและสมาชิกภาคีหรือคำที่มักสะกดผิดหรือเปลี่ยนไปเหล่านี้ (เช่น “ammazon” “amaozn,” “endlss,” “enldess” “kindel,” และ “javary”) **“การเปลี่ยนเส้นทางเชื่อมต่อ (Redirecting Link)”** หมายถึงลิงค์ที่ส่งผู้ใช้งาน ไปหาเว็บไซต์ อเมซอนในทางอ้อมผ่านเว็บไซต์กลาง หรือหน้าเว็บ โดยที่ผู้ใช้ไม่ได้คลิกไปที่ลิงค์นั้นๆ เลยหรือให้ใครบางคน ยืนยันการเข้าผ่านเว็บไซต์กลาง หรือหน้าเว็บ **“เครื่องมือค้นหา”** หมายถึง Google, Yahoo, Bing, หรือเครื่องมือค้นหาอย่างอื่น เช่น portal, หรือเว็บที่ให้การสนับสนุนบริการโฆษณาต่างๆ หรือเครื่องมือค้นหาตัวอื่นหรือแม้แต่บริการแนะนำหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่มีส่วนร่วมในเครือข่ายดังกล่าว

8 การจ่ายเงินรายได้จากการโฆษณา

เราจะจ่ายค่าคอมมิชชันจากการโฆษณาให้คุณเป็นรายเดือน เกณฑ์มาจากการซื้อขายที่คุณต้องตามข้อกำหนด ที่มีการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือลูกค้าได้ทำการสตรีมสินค้าหรือดาวน์โหลดสินค้าเรียบร้อยแล้ว (ตามความเหมาะสม) ในแต่ละสิ้นเดือนปฏิทินที่ให้นั้นขึ้นอยู่กับหัก ณ ที่จ่ายหรือการหักเงินที่อธิบายไว้ต่อไปนี้ เราจะจ่ายให้คุณโดยประมาณ 60 วันทุกสิ้นเดือนโดยใช้วิธีการจ่ายที่คุณได้เลือกไว้จากตัวเลือกที่เราให้เลือกไว้ ถ้าคุณไม่ได้เลือกวิธีการจ่ายเงินใดวิธีหนึ่งด้านล่างนี้ไว้ เราจะระงับไว้เป็นรายได้จากการโฆษณาค้างจ่ายจนกว่าคุณจะได้เลือกวิธีการจ่าย

- 1) การจ่ายโดยการนำฝากโดยตรง (Direct Deposit) ถ้าคุณเลือกวิธีการนำฝากโดยตรงเราจะนำรายได้จากการโฆษณาที่คุณได้รับนี้ฝากเข้าบัญชีธนาคารของคุณโดยตรง โดยระบุชื่อคุณแต่

อาจจะสะสมไว้และระงับการจ่ายไว้จนกว่าจำนวนเงินที่คุณได้จะมีจำนวนอย่างน้อย 10 ดอลลาร์ ถ้าคุณเลือกวิธีการจ่ายเงินวิธีนี้ คุณจะต้องบอกชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชีและ หมายเลข 9 หลักระบุเส้นทางของสถาบันการเงิน /ABA number หมายเลขบัญชีและบัญชีหลักที่มีชื่อคุณปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี

2) การจ่ายเงินโดยเป็นบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญจากอเมซอน (Amazon.com Gift Card) ถ้าคุณเลือกวิธีการรับเงินแบบนี้เราจะส่งบัตรกำนัลหรือบัตรของขวัญให้คุณเป็นเงินจำนวนเท่ากับรายได้จากการโฆษณาที่คุณได้รับ โดยใช้ชำระได้กับสินค้าของอเมซอนแต่เราอาจจะสะสมเงินนี้ไว้ให้จนกว่าเงินรายได้จากการโฆษณานี้จะได้เงินอย่างน้อย 10 ดอลลาร์ บัตรของขวัญหรือบัตรกำนัลของอเมซอนนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้บัตรนั้นๆ

3) การจ่ายโดยเช็ค ถ้าคุณเลือกการจ่ายวิธีนี้ เราจะส่งเช็คให้คุณเป็นจำนวนเงินตามที่คุณได้รับ แต่เงินรายได้จากการโฆษณาแต่เราอาจจะระงับและค้างจ่ายไว้ก่อนจนกว่ารายได้จากการโฆษณาจะมียอดรวมอย่างน้อย 100 ดอลลาร์ เราจะหักค่าดำเนินการ 15 ดอลลาร์ จากยอดเงินรายได้จากการโฆษณาที่สามารถจ่ายให้คุณได้สำหรับเช็คแต่ละใบที่เราส่งให้คุณ

ถ้าคุณไม่ได้รับเงินรายได้จากการโฆษณาภายใน 3 ปีก่อนปฏิทินในเดือนที่ระบุแล้วในวันแรกของปฏิทินเดือนนั้นแล้ว เราอาจจะคิดเงินรักษาบัญชีนั้นกับคุณ โดยเราจะหักจากเงินรายได้จากการโฆษณาที่ค้างจ่ายของคุณ ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีจะน้อยกว่า 10 ดอลลาร์ของเงินรายได้จากการโฆษณาที่ค้างจ่ายในบัญชีของคุณ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับงบบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐ กฎหมายบังคับเราให้เก็บข้อมูลทางภาษีของคุณถ้าคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทำธุรกิจหรือทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถ้าเป็นดังที่กล่าวมาข้างต้นคุณก็ต้องเป็นผู้ที่เสียภาษีให้กับสหรัฐอเมริกา ถ้าเราร้องขอข้อมูลทางภาษีจากคุณและคุณไม่จัดการให้เรา เราอาจจะ (นอกจากกฎหมายที่ควบคุมและแก้ปัญหาให้กับเราได้) การระงับเงินรายได้จากการโฆษณาในการโฆษณาของคุณจนกว่าคุณจะให้ข้อมูลภาษีกับเราหรือไม่ก็ทำให้เราพอใจว่าคุณไม่ใช่คนที่เราต้องใช้ข้อมูลทางภาษีสำหรับการ

9. นโยบายและราคา

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางโปรแกรมนี้ เป็นลูกค้าของเรา เนื่องจากทุกกิจกรรมที่พวกเขาเข้าทำการเชื่อมต่อเข้ากับเว็บไซต์อเมซอน ฉะนั้นระหว่างคุณกับเรา ราคาทั้งหมด ด้านการขาย กฎระเบียบ นโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ ลูกค้า บริการ การขายสินค้าได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์อเมซอนซึ่งจะใช้กับลูกค้าทุกคนและเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. การพิสูจน์ตัวคุณในการเป็นตัวแทนของเรา

คุณจะไม่ได้รับการแจ้งให้ทราบในทางสื่อใดหรือทำการเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อสาธารณชนว่าได้ดำเนินการทำการตกลงกับโปรแกรมนี้ การใช้เนื้อหาของคุณ หรือการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ

คุณจะต้องไม่บิดเบือนหรือเสริมเติมแต่งถึงความสัมพันธ์ หรือความร่วมมือระหว่างคุณกับเรา (รวมถึงการแสดงความเห็น หรือการอ้างว่าเราสนับสนุน หรือเป็นผู้สนับสนุน รับรองหรือมีส่วนในการทำงานหรือสาเหตุอื่นใด) คุณอาจแสดงหรือบ่งบอกถึงความสัมพันธ์หรือความร่วมมือเรากับคุณ หรือบุคคลอื่นใดนิติบุคคลยกเว้นที่อนุญาตอย่างชัดเจนจากข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตามคุณต้องบอกสิ่งต่อไปนี้ให้ชัดเจนในเว็บไซต์ของคุณ: “[ชื่อของคุณ] ที่เข้าร่วมในโปรแกรมของอเมซอนนี้ การโฆษณาโปรแกรมพันธมิตรที่ออกแบบมาสำหรับเว็บไซต์ที่ได้รับค่าโฆษณาและเชื่อมโยงไปยัง amazon.com หรือ endless.com”

11. ใบอนุญาตจำกัด

ขึ้นอยู่กับข้อตกลงฉบับนี้และมีให้ไว้สำหรับการโฆษณาสินค้าและแนะนำลูกค้าให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของอเมซอนแต่เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้เราจึงรับรองคุณด้วยใบอนุญาตจำกัด ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถโอนได้ ไม่สามารถมอบช่วงบุคคลอื่นได้ , เป็นใบอนุญาตแบบผูกขาด ค่าภาคหลวงฟรีและใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดในการทำซ้ำแก้ไขดัดแปลงและเผยแพร่เนื้อหาเพียงอย่างเดียวเพื่อการแสดงที่ เผยแพร่และส่งเสริมเว็บไซต์ของคุณ และใช้เครื่องหมายการค้าและโลโก้ 4 แบบของเราเท่านั้นที่จะใช้ในเนื้อหาของคุณ (เครื่องหมายการค้าและโลโก้เหล่านั้นคือ “Amazon Marks”) เพียงอย่างเดียวเท่านั้นบนเว็บไซต์ของคุณ ตามคำแนะนำการใช้เครื่องหมายการค้าในข้อตกลง³

ใบอนุญาตที่ตั้งไว้ในมาตรา 11 จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติทันทีทุกเมื่อถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือแม้แต่การยกเลิกข้อตกลง นอกจากนี้เราก็อาจจะยกเลิกใบอนุญาตตามมาตรา 11 ทั้งหมดซึ่งจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร คุณจะได้รับการเตือนในการที่เราจะลบลิงก์หรือเนื้อหาของอเมซอนออกจากเว็บไซต์ของคุณขึ้นอยู่กับใบอนุญาตที่ตกลงไว้ในมาตรา 11 ซึ่งจะถูกลบหรือเราอาจจะร้องขอไปยังคุณเป็นครั้งคราว

12. การจดทะเบียนและการสงวนสิทธิ์และการส่ง

นอกเหนือไปจากใบอนุญาตแบบจำกัดนี้ที่กล่าวอยู่ในมาตราที่ 11 เราจะรักษาสิทธิ กรรมสิทธิ์ และดอกเบี้ย (รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดและกรรมสิทธิ์) ที่คุณอาจจะไม่ เนื่องมาจากข้อตกลงฉบับนี้หรือ ไม่เช่นนั้นการได้เป็นเจ้าของดอกเบี้ยหรือสิทธิในโปรแกรมหรือเว็บไซต์พิเศษรูปแบบของลิงก์ เนื้อหา ชื่อโดเมนใดๆ ที่เราหรือพันธมิตรของเราเป็นเจ้าของ เอกสารการดำเนินงาน และเครื่องหมายการค้าและโลโก้ของเราและพันธมิตร (รวมถึงเครื่องหมายของอเมซอน) และกรรมสิทธิ์ใดๆ และเทคโนโลยีหรือข้อเสนอ คำวิจารณ์ การปรับปรุงแก้ไขหรือข้อมูลและเนื้อหา รูปภาพ ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของพันธมิตรของเราที่เราจัดไว้ให้ตามข้อตกลงนี้ หรือถ้าคุณแก้ไขเนื้อหาในวิธีการใดก็ตาม (และไม่ก็ “การส่งของคุณ”) ในที่นี้คุณได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างถาวรจากเราในการส่งวัสดุ (แม้ว่าคุณต้องการจะให้การส่งของคุณเป็นความลับ) ตลอดไป พร้อมกับการ

³ Trademark Guidelines

ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว แบบไม่จำกัด ธรรมดาได้ทั่วโลก อย่างถาวร สิทธิและใบอนุญาตในการโอนถ่ายอย่างอิสระในการที่จะใช้ การทำสำเนา การทำงาน การแสดงและการเผยแพร่การส่งของคุณในทุกวิธีการ (b) การปรับให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การจัดรูปแบบใหม่และการเลียนแบบงานการส่งของคุณมาจากที่อื่นเพื่อการใดๆ (c) การใช้และการตีพิมพ์ชื่อของคุณในรูปแบบของเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งวัสดุ (อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการที่จะกระทำสิ่งที่กล่าวมา) และ (d) สิทธิในการอนุญาตช่วงให้แก่บุคคลที่สามนอกจากนั้นคุณยังได้รับการรับรองว่า (y) ได้กำหนดการส่งของคุณให้เป็นความลับตลอดไปพร้อมกับการชำระค่าใช้จ่ายแล้ว แบบไม่จำกัด ธรรมดาได้ทั่วโลก อย่างสิทธิและใบอนุญาตในการโอนถ่ายอย่างอิสระในการที่จะใช้ การทำสำเนา การทำงาน การแสดงและการเผยแพร่การส่งของคุณในทุกวิธีการ (b) การปรับให้เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การจัดรูปแบบใหม่และการเลียนแบบงานการส่งของคุณมาจากที่อื่นเพื่อการใดๆ (c) การใช้และการตีพิมพ์ชื่อของคุณในรูปแบบของเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งวัสดุ (อย่างไรก็ตามเราจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการที่จะกระทำสิ่งที่กล่าวมา) และ (d) การโอนช่วงใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนั้นคุณยังได้รับการรับรองว่า (y) การส่งของคุณเป็นงานต้นฉบับหรือว่าคุณจะได้รับการส่งของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและ (z) ผู้ได้รับการโอนใบอนุญาตของเราจะต้องปฏิบัติตามการอนุญาตที่จะไม่ละเมิดหรือรบกวนทำลายสิทธิของผู้อื่น รวมไปถึงลิขสิทธิ์ คุณยอมที่จะให้ความช่วยเหลือเรา จัดเตรียมเอกสารในการส่งที่สมบูรณ์ให้กับเรา เมื่อเราต้องการ

13. การปฏิบัติตามกฎหมาย

การที่คุณเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เทศบัญญัติ กฎระเบียบ กฎข้อบังคับ คำสั่ง ใบอนุญาตความเห็นชอบ คำตัดสิน การตัดสินใจและข้อกำหนดอื่นใดตามขอบเขตอำนาจของรัฐบาลซึ่งมีอำนาจเหนือคุณ รวมถึงกฎหมาย (สหพันธรัฐ รัฐ หรืออื่นใด) ซึ่งมีอำนาจเหนือการทำธุรกรรมด้วย E-mail (เช่น พระราชบัญญัติ CAN-SPAM-2003)

14. คำจำกัดความและการยกเลิกสัญญา

คำจำกัดความของข้อตกลงการร่วมโปรแกรมนี้ จะเริ่มขึ้นเมื่อเราขอรับใบสมัครของคุณให้เข้าร่วมโปรแกรม และจะสิ้นสุดเมื่อถูกยกเลิกสัญญาโดยไม่ทางเราก็คุณ ไม่ว่าเราหรือคุณที่เป็นฝ่ายยกเลิกสัญญาข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม โดยให้อีกฝ่ายหนึ่งเขียนหนังสือยกเลิกสัญญาเมื่อมีการยกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้ใบอนุญาตใดๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหานี้ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติเช่นกัน และคุณก็ต้องหยุดการใช้ลิงค์สนับสนุน และเนื้อหาที่เราจัดไว้ให้ของเว็บไซต์โซเชียลและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องไปยังโซเชียลโดยทันที และคุณจะต้องลบทุกอย่างในนามของเรา หรือเอาออกจากเว็บไซต์ของคุณโดยทันที เราอาจจะระงับการค้างจ่ายเงินรายได้จากการโฆษณาของคุณไว้ระยะเวลาหนึ่งตามการยกเลิกสัญญาจนกว่าเราจะแน่ใจว่าจำนวนเงินที่ถูกต้องจะถูกจ่ายออกไป (เช่น การจ่ายไปยังบัญชีที่ทำการยกเลิกไปหรือกลับมาใช้งานใหม่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาข้อตกลงการดำเนินงานนี้ สิทธิและข้อผูกมัดทุกอย่างของเราจะสิ้นสุดไป ยกเว้นสิทธิและข้อผูกมัดของเราตาม

มาตรา 5, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 และเงินที่ระงับค้างจ่ายไว้ตามข้อผูกมัดการจ่ายเงินของเราตามข้อตกลงนี้ก็จะสิ้นสุดลงไปด้วยเช่นกัน ในการจะดำเนินงานต่อไปโดยการกลับมาทำงานใหม่ตามสัญญาข้อตกลงนี้เมื่อยกเลิกสัญญาไปแล้วก็จะไม่มีการให้กลับมาดำเนินงานใหม่อีกครั้งซึ่งจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็จะมีการเก็บหนี้ที่เตรียมไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้ก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้

15. การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข

เราอาจจะแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนคำจำกัดความและเงื่อนไขใดๆ ที่อยู่ในข้อตกลงนี้ (และอาจจะเป็นการดำเนินการดำเนินงานด้วยเช่นกัน) ได้ทุกเมื่อตามอำนาจและความพอใจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยเราจะทำการ โปสการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือข้อตกลงและแม้แต่เอกสารการดำเนินงานที่ได้มีการทบทวนใหม่บนเว็บไซต์ต่อเมซอน การเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจจะรวมถึง ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงตารางค่าโฆษณา โปรแกรมพันธมิตร ข้อกำหนดในการเข้าร่วม ขั้นตอนการจ่ายเงิน และข้อกำหนดของโปรแกรมอื่นๆ ถ้าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เป็นที่ยอมรับของคุณ จะไล่เบี่ยเฉพาะคุณหากมีการยกเลิกข้อตกลงนี้ จะโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือข้อตกลงใหม่ให้ทราบในเว็บไซต์ของเรา จะถือว่ายอมรับผูกพันในการเปลี่ยนแปลงของเรา

16. ความสัมพันธ์ระหว่างภาคี

คุณและเราอยู่ในฐานะผู้ทำงานอิสระและไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้จะสร้างให้เกิดหุ้นส่วนกิจการร่วมค้า การเป็นตัวแทน เฟรนไชส์ ตัวแทนจำหน่าย หรือการจ้างงานระหว่างคุณและเราหรือพันธมิตรของเราตามลำดับ คุณจะไม่มีอำนาจในการทำหรือยอมรับข้อเสนอใดๆ หรือกระทำการแสดงหรือกระทำสิ่งใดๆ ในนามของเราและพันธมิตรของเรา คุณจะต้องไม่ทำถ้อยแถลงใดไม่ว่าจะในเว็บไซต์ของคุณหรือว่าที่ใดซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นหรือเว็บไซต์ของคุณที่จะขัดแย้งอะไรในหัวข้อนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการรายงานและการชำระภาษีสำหรับเงินได้ในการใช้โปรแกรม

17. ร่างข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เกิดขึ้น โดยบังเอิญ ลักษณะพิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่างความเสียหาย รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสียหายการสูญเสียกำไรค่าความนิยมใช้ข้อมูลหรือความสูญเสียไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่เกิดจากการใช้ หรือไม่สามารถใช้บริการเอกสารในการเตือนถึงความเป็นไปได้จากความเสียหายเหล่านั้นไว้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น หนี้สินรวมของเราเพิ่มมากขึ้นในการกระทำที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในการดำเนินงาน โปรแกรม เว็บไซต์ต่อเมซอนและข้อเสนอการบริการจะไม่เกินเงินรายได้จากการโฆษณาที่จ่ายหรือสามารถจ่ายให้คุณได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ภายใน 12 เดือนทันทีซึ่งต้องปฏิบัติก่อนวันที่จะมีการเรียกร้องสิทธิเกิดขึ้น

18. ความรับผิดชอบ

โปรแกรม เว็บไซต์ต่อเมซอน สินค้าและบริการ เว็บไซต์พิเศษลิงค์ เอกสารการดำเนินงาน ชื่อโดเมน endless.com เครื่องหมายการค้า โลโก้ของพันธมิตรและเนื้อหาใดๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ต่อเมซอน

(รวมถึงลิงค์เว็บไซต์ต่อเมซอนและเทคโนโลยีทุกอย่าง ซอฟต์แวร์ ฟังก์ชัน เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ ตัวอักษรและข้อมูลและเนื้อหาอื่นใดที่เรามิไว้ให้ หรือถูกใช้ในนามของเราหรือพันธมิตรและผู้ที่ได้รับใบอนุญาตของเราในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (ในกลุ่มของ "ข้อเสนอการบริการ (Service Offerings)") ได้ถูกจัดให้ อีกวลีหนึ่งคือ ไม่ว่าเราหรือพันธมิตร หรือผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดของเราทำการแสดงหรือการรับรองประเภทใดก็ตาม ถ้าไม่แสดง โดยนัย ที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติหรือไม่เช่นนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอการให้บริการ ยกเว้นขอบเขตที่ถูกห้ามโดย กฎหมายที่ใช้บังคับ เราและพันธมิตรของเราและผู้ได้รับใบอนุญาตของเราไม่ยอมรับการรับรองทุกอย่างที่มากับข้อเสนอการบริการนั้น รวมไปถึงการปฏิเสธการ รับประกันการค้า ความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมของผลประโยชน์เฉพาะ การไม่ละเมิดสิทธิ์และเพื่อความบันเทิง และการรับรองใดๆ ที่เกิดขึ้นจากวิธีการค้าใดๆ การปฏิบัติตามสัญญาหรือการใช้การค้าใดๆ เราอาจจะไม่ดำเนินการข้อเสนอการบริการใดๆ ต่อไปหรือเราอาจเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะรูปลักษณะ ฟังก์ชัน ขอบข่ายหรือการดำเนินการของ ข้อเสนอการบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อเป็นครั้งคราว ไม่ว่าเราหรือพันธมิตรและผู้ได้รับใบอนุญาตของเรา จะรับรองข้อเสนอการบริการนั้นจะยังมีการจัดเตรียมไว้ให้ต่อไป จะทำหน้าที่เหมือนดังที่ได้อธิบายไว้ การไม่เปลี่ยนแปลงในลักษณะใดๆ หรือจะไม่มี การหยุด มีความถูกต้องไม่มีความผิดพลาดหรือไม่มี อันตรายไม่ว่าเราหรือพันธมิตรทั้ง 4 ของเราหรือผู้ได้รับใบอนุญาตของเราจะรับผิดชอบ (a) ความผิดพลาดใดๆ ความไม่ถูกต้องใดๆหรือความผิดพลาดจากการให้บริการซึ่งรวมไปถึง ระบบขัดข้อง ไฟดับ หรือ (b) ถ้าหากมีผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าระบบเข้าไปเปลี่ยนแปลงหรือลบทำให้เกิดความเสียหาย หรือสูญหายต่อเว็บไซต์ ข้อมูล รูปภาพ เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับจากคุณหรือจากบุคคลอื่นใด หรือผ่านทางเอกสารการดำเนินงาน เนื้อหาในเว็บไซต์ อีเมลหรือพันธมิตรของอีเมล หรือ จะไม่ทำการรับรองดังที่กล่าวไว้ในข้อตกลงนี้ การดำเนินงานหรือการมีส่วนร่วมในโปรแกรมนี้จะสิ้นสุดลง

19. ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดใดเกี่ยวกับโปรแกรมและการดำเนินงานตามข้อตกลงนี้ จะสามารถเรียกร้อง ค่าเสียหายเพื่อบรรเทาโดยขอในนามของบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลอื่นได้สูงถึง 7500 ดอลลาร์ ซึ่งศาลจะต้องมีคำสั่งวินิจฉัยออกมา

20. เบ็ดเตล็ด

คุณได้รับรู้และยอมรับว่าเราและพันธมิตรของเราอาจจะ (ไม่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม) เชื่อเชิญลูกค้าในแง่ที่อาจจะแตกต่างกันกับที่ระบุไว้ในข้อตกลง หรือเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ที่ทำงานในลักษณะเดียวกับคุณ หรือคู่แข่งของคุณ กับเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจจะไม่ได้กำหนดหลักการนี้ไว้ในข้อตกลงนี้

โดยมีการดำเนินงานด้านกฎหมายโดยไม่มีการแสดงเป็นคำพูดออกมาก่อนที่จะมีการเขียนการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นอยู่กับข้อจำกัด การดำเนินงานนี้ จะผูกพันเป็น ไปเพื่อผลประโยชน์ของ

และใช้บังคับกับบริษัท และตัวแทนจำหน่ายและบริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ พนักงานตัวแทน ความล้มเหลวของการเข้มงวดในการบังคับใช้ของข้อตกลงใดๆ ของข้อกำหนดนี้จะไม่เป็นข้อยกเว้นของเราก็เช่นสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรืออื่นๆ ของข้อตกลงนี้ ไม่มีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนอาจอาจเปลี่ยนแปลงขยายหรือสละข้อตกลงใดๆ ของข้อกำหนดนี้ ในกรณีที่เกิดข้อแย้งใดๆ ระหว่างข้อตกลงนี้กับเอกสารการดำเนินงาน ตัวข้อตกลงนี้จะเป็นตัวควบคุม ถ้าลงทะเบียนใช้การโฆษณาสินค้า API ในกรณีที่เกิดข้อแย้งระหว่างข้อตกลงนี้และข้อกำหนดข้อตกลงในการให้คุณ สัญญาอนุญาต (License Agreement)⁴ ข้อตกลงการดำเนินงานฉบับนี้จะควบคุมทั้งหมดยกเว้นที่สัญญาอนุญาตจะควบคุมการใช้ระบบการโฆษณาสินค้าแบบ API ที่โฆษณาจัดเตรียมไว้ให้ บริการให้ข้อมูล และ เนื้อหาในการโฆษณาสินค้า (แต่ละอย่างนั้นจะถูกกำหนดไว้ในข้อตกลง) เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการใช้คำจำกัดความที่มีอยู่ในข้อตกลงตัวอย่างเช่น “รวมไปถึง (include)”, “ประกอบด้วย (including)”, “และ (and)”, “ตัวอย่างเช่น (for example)”, “หมายถึง (mean)”, “ตามลำดับ (respectively)”, “ไม่มีข้อจำกัด (without limitation)” เพียงแต่การตัดสินใจหรือการอัปเดตนั้นเราอาจจะกระทำ การกระทำใดๆ และการอนุมัติที่กระทำโดยเราจะกระทำภายใต้ข้อตกลงการดำเนินงานฉบับนี้ ซึ่งเป็นการตัดสินใจกระทำของเราแต่เพียงผู้เดียว

⁴ Amazon.com Product Advertising API License Agreement